

# PHỤ NỮ HUNG HÀ Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo động lực cho các cấp hội phụ nữ huyện Hưng Hà phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đoàn kết, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp hội, phấn đấu vì sự tiến bộ, hạnh phúc và bình đẳng của phụ nữ. Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà.

Theo chị Hà, để thực hiện hiệu quả việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, các cấp hội phụ nữ huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai nghị quyết thông qua các lớp chuyên đề, lồng ghép sinh hoạt hội viên, sinh hoạt câu lạc bộ... thu hút trên 43.300 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Hàng năm, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội, tập trung hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, các khâu đột phá do Hội LHPN cấp trên hướng dẫn. Các cấp hội cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết bằng việc chú trọng xây dựng các mô hình điển hình trên các lĩnh vực. Đồng thời, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu, đảm đang". 100% chỉ hội đồng ký với Hội LHPN xã giúp đỡ các gia đình chưa đạt "5



Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Hòa (Hưng Hà) vệ sinh, trồng hoa đường nông thôn mới.

không, 3 sạch". Kết quả, số hộ đạt gia đình "5 không, 3 sạch" được hội giúp đỡ từ đầu nhiệm kỳ đến nay là hơn 1.000 hộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tập trung chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả cao như vận động trên 14.300 chị em tham gia gửi tiền tiết kiệm

hàng tháng tạo nguồn vốn giúp phụ nữ nghèo vay phát triển sản xuất; vận động 1.170 hội viên, phụ nữ tham gia nuôi lợn nhưa tiết kiệm với 17 mô hình... Chị Hoàng Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Hòa cho biết: Hội LHPN xã luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua đạt kết quả tốt như phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây

dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội... Các chi hội đã thành lập 6 tổ tiết kiệm với 486 thành viên tham gia tiết kiệm 10.000 đồng/người/tháng để giúp nhau phát triển kinh tế. Thành lập 2 nhóm nuôi lợn nhưa tiết kiệm giúp phụ nữ mua BHYT và BHYT với 60 thành viên tham gia. Bà Hoàng Thị Nga, thôn Cộng

Hòa, xã Minh Hòa chia sẻ: Các hoạt động của Hội LHPN xã, thôn góp phần tạo sự đoàn kết, tương thân, tương ái trong hội viên. Qua các hoạt động đó, chúng tôi thấy được vai trò quan trọng của phụ nữ đối với gia đình và xã hội. Từ ý nghĩa các hoạt động, chúng tôi có thêm động lực để phấn đấu, cống hiến hiệu quả hơn cho các phong trào hội.

Nhằm nâng cao kiến thức mọi mặt của hội viên, phụ nữ, các cấp hội đã mở gần 1.500 lớp chuyên đề về chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em..., thu hút gần 187.000 lượt hội viên tham gia. Ngoài ra, còn phối hợp mở gần 300 buổi truyền thông, tư vấn nhóm nhỏ, nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống suy dinh dưỡng, sàng lọc trước sinh, pháp lệnh dân số... tại xã và các thôn, thu hút trên 28.000 lượt phụ nữ tham gia. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến tháng 7/2019, các cấp hội phụ nữ quản lý số vốn trên 349 tỷ đồng cho gần 10.000 hộ vay, tăng 73 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Các cấp hội còn đẩy mạnh hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau thông qua các hình thức cho vay không

lấy lãi, giúp không hoàn lại với trị giá trên 2 tỷ đồng. Với những hoạt động hiệu quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội đã thu hút, kết nạp mới 978 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện đạt 37.499 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên là 80%.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hà cho biết thêm: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung như: đẩy mạnh phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang". Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua dân vận khéo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thường xuyên năm bắt điển hình tư tưởng của hội viên, phụ nữ, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói, giảm nghèo. Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Tập trung nâng cao chất lượng phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho phụ nữ, chủ động phòng, chống tội nạn xã hội, phòng, chống xâm hại trẻ em... Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

MAI THƯ

## Học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic phát minh và sáng chế thế giới



(nhandan.com.vn) Ngày 27/7, tại Hàn Quốc, 8 đội học sinh của Việt Nam tham gia Cuộc thi Olympic phát minh và sáng chế thế giới 2019 (WICO) đều giành huy chương vàng. Ban tổ chức đã trao giải đoàn đoạt thành tích xuất sắc nhất (Excellence Award) cùng cúp xuất sắc cho đoàn. Đồng thời, 2 trong số 8 đội của Việt Nam được Hiệp hội Phát minh và sáng chế Indonesia (Innopa) trao giải Special Award; Viện Nghiên cứu phát triển sáng chế Malang, Indonesia trao giải Special Prize.

Cuộc thi WICO được hiệp hội phát minh và sáng chế các trường đại học Hàn Quốc (KUIA) tổ chức hằng năm và được Quốc hội Hàn Quốc bảo trợ. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên toàn thế giới. Tại cuộc thi, học sinh phải trình bày kết quả nghiên cứu và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo đưa ra.

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 25 - 27/7, có 30 nước tham gia, trong đó có nhiều đội mạnh như: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Canada. Đoàn Việt Nam tham dự WICO 2019 gồm có 26 học sinh, chia làm 8 đội, đến từ các trường, như: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS và THPT Lương Thế Vinh; THPT FPT; THPT Khoa học giáo dục; THCS Giảng Võ; THPT chuyên Nguyễn Huệ; THPT Lê Quý Đôn, THPT chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội, THPT chuyên, Đại học Khoa học tự nhiên.

TS Nguyễn Hoàng Giang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục sáng tạo (RICE) cho biết, các đề tài của 8 đội Việt Nam tập trung vào các vấn đề được xã hội, giới khoa học quan tâm, có tính ứng dụng cao, thuộc các lĩnh vực: y sinh, hóa sinh, vật lý, môi trường. Ngay sau khi công bố kết quả, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chúc mừng, vinh danh các thí sinh Việt Nam tham gia cuộc thi.

## Đình chỉ lưu hành và thu hồi 3 dòng mỹ phẩm Holika Holika

(suckhoedoisong.vn) Cục Quản lý dược vừa có công văn yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc ba loại mỹ phẩm không đáp ứng quy định do Công ty TNHH Hoàng Gia nhập khẩu và đưa ra thị trường.

Ba loại mỹ phẩm: kem chống nắng dạng gel Holika Holika Moisture Sun Gel SPF50+ PA++++ (số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 43138/17/CBMP-QLD; ngày cấp: 17/8/2017); kem nền Holika Holika Holi pop BB (số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 43123/17/CBMP-QLD; ngày cấp: 17/8/2017); kem trang điểm Holika Holika Holi pop BB (số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 43125/17/CBMP-QLD; ngày cấp: 17/8/2017).

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Gia (Địa chỉ kê khai trên phiếu công bố: 11 Trần Hưng Đạo, khu phố 2, phường Hiệp Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Do thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm ghi trên nhãn không đúng như thành phần công thức đã kê khai trên phiếu công bố.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Gia phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 3 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên do Công ty đứng tên công bố; tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý dược trước ngày 20/8/2019. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Gia, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này.

HOÀNG LANH

Toàn tỉnh hiện có khoảng 3.000 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động tại các xã, phường, thị trấn. Sự ra đời của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng không chỉ góp phần bảo lưu, giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở, mà còn góp phần tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân.

# Phát huy hiệu quả hoạt động câu lạc bộ văn hóa cơ sở



Tiết mục biểu diễn của thành viên đến từ các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn thành phố.

Câu lạc bộ văn nghệ tổ 6, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) được thành lập từ năm 2007 với khoảng 30 thành viên. Niềm đam mê, tình yêu ca múa trong mỗi buổi tập luyện thể hiện sự tâm huyết của những người nghệ sĩ không chuyên với các loại hình nghệ thuật truyền thống. Bà Trần Thị Phúc, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: Khi tổ dân phố hoặc phường tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các thành viên trong câu lạc bộ lại tụ họp, cùng trao đổi và tìm các bài hát phù hợp với nội dung của buổi lễ để biểu diễn. Thành viên câu lạc bộ ở nhiều độ tuổi khác nhau từ 65 - 80 tuổi nhưng rất tích cực tham gia bởi ai cũng đam mê ca múa và lấy đó làm niềm vui

được cảm xúc của khán giả. Để phục vụ khán giả, nhiều thành viên của các câu lạc bộ còn sáng tác lời, tự biên, tự diễn. Lời ca, tiếng hát, vần thơ đã giúp những người nghệ sĩ "lãng" quên đi cái nhọc nhằn, lam lũ. Qua mỗi buổi luyện tập, biểu diễn, thành viên các câu lạc bộ còn được chia sẻ cho

nhau kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, từ đó thêm gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Lê Tiến Lượng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết: Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ

rất đa dạng, hoạt động sáng tác, biểu diễn ở nhiều thể loại khác nhau như: văn học, thơ, chèo... Sự hình thành và phát triển của các câu lạc bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo lưu, phát triển nghệ thuật truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Vì vậy, để nâng cao chất lượng cũng như phát triển các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm văn hóa, thể thao các huyện, thành phố cũng đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu, hoạt động, các hội thi, cuộc thi cho những nghệ sĩ không chuyên với mong muốn tạo sân chơi để các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi.

Hiện nay, hoạt động của các câu lạc bộ mang tính tự phát, chủ yếu trên tinh thần tự nguyện với đa dạng các thành phần tham gia. Nơi tập luyện của câu lạc bộ thường là nhà văn hóa hoặc tại gia đình một thành viên trong câu lạc bộ. Để thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia sinh hoạt, các câu lạc bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng thời xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với điều kiện của người dân địa phương. Chương trình biểu diễn của các câu lạc

bộ thường là dịp lễ, tết, ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày hội truyền thống của địa phương. Kinh phí hoạt động của các câu lạc bộ thường do các thành viên tự đóng hoặc vận động nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, cái khó chung của các câu lạc bộ văn nghệ cơ sở hiện nay là căn cứ pháp lý để thành lập và kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất hoạt động. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ có vai trò rất lớn trong bảo lưu, gìn giữ và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống, nét đẹp văn hóa địa phương song thực tế cho thấy, thành viên các câu lạc bộ chủ yếu ở độ tuổi trung và cao tuổi, lớp trẻ tham gia rất ít...

Để hoạt động của các câu lạc bộ đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị tổ chức các hội diễn không chuyên, mở lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho thành viên các câu lạc bộ. Các địa phương cần tạo điều kiện, hỗ trợ về trang thiết bị, địa điểm tập luyện cho các câu lạc bộ để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của quần chúng nhân dân.

## BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

# Lắp điều hòa giúp bệnh nhân chống nóng

Những năm gần đây, tình hình thời tiết khu vực miền Bắc và tỉnh Thái Bình có nhiều diễn biến phức tạp. Mùa hè thường xuất hiện nhiều đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức trên 37°C. Đặc biệt, trong 2 tháng gần đây, các đợt nắng nóng liên tục kéo dài đã làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người dân, số người già, trẻ nhỏ nhập viện gia tăng tại các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, vất vả của người bệnh, người nhà người bệnh khi trong thời điểm thời tiết khắc nghiệt, nóng bức ngột ngạt lại phải ở bệnh viện để chữa

trị bệnh hoặc thăm nom chăm sóc người ốm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thống nhất, bên cạnh đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển kỹ thuật mới; nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm máy móc thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám chữa bệnh, thì cũng sẵn sàng trích kinh phí đầu tư mua sắm các điều kiện phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Để đồng hành và tạo mọi thuận lợi, giúp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám chữa bệnh, những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức sắp xếp lại các khoa phòng, dành

nhiều hơn phòng cho người bệnh, kê thêm giường bệnh nhằm tránh tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Ở khu vực Khoa Khám bệnh, phòng chờ, hành lang nơi tập trung đông người, Bệnh viện đều mua sắm ghế ngồi, quạt mát, lắp các dây nước uống nóng lạnh dành cho người bệnh và người nhà người bệnh. Tại các buồng bệnh, bên cạnh bảo đảm có quạt mát, Bệnh viện cũng bổ sung thêm điều hòa nhiệt độ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Dự kiến mùa hè năm nay gia tăng các đợt nắng nóng và số lượng bệnh nhân nhập viện, vì vậy

người bệnh trong toàn bệnh viện. Đồng thời, đã đề xuất, lắp bổ sung thêm và thay thế 30 điều hòa nhiệt độ loại tốt ở các phòng bệnh. Lắp mới thêm 10 cây nước uống; bổ sung thêm 15 quạt hơi nước; 4 quạt công nghiệp dành cho khu vực hành lang, sảnh chờ... Hiện tại Bệnh viện đã có hơn 500 điều hòa nhiệt độ, có 2 hệ thống điều hòa trung tâm lắp đặt tại tòa nhà H và nhà L, bảo đảm 100% các buồng bệnh đều có điều hòa nhiệt độ phục vụ người bệnh.

Khoa Nội tim mạch là nơi có nhiều bệnh nhân cao tuổi đang điều trị bệnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. Chị Lại Thị Thương, xã Đông Kinh (Đông Hưng) là người nhà bệnh nhân chia sẻ: Đứng đợi nắng nóng nhất, mẹ tôi bị tai biến phải nhập viện, song qua vài ngày sức khỏe đã hồi phục khá tốt. Ngoài may mắn do nhập viện sớm trong khung giờ vàng

để các bác sĩ kịp thời điều trị, tôi nghĩ mẹ tôi nhanh hồi phục còn nhờ được nằm phòng bệnh có hệ thống điều hòa thoáng mát, sạch sẽ. Thời tiết nắng nóng như thế này, nếu như không có điều hòa, người khỏe còn không chịu nổi nữa là người bệnh sức yếu.

Ông Hà Quốc Phòng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Cùng với bảo dưỡng bổ sung hệ thống điều hòa, quạt mát... Bệnh viện đã nâng cấp hệ thống cấp điện tránh tình trạng sự quá tải do cùng lúc sử dụng quá nhiều thiết bị điện như điều hòa, quạt mát. Đồng thời, chi đạo các khoa phòng chuyên môn, các bác sĩ, điều dưỡng bật điều hòa các phòng bệnh trong thời điểm nắng nóng. Hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh sử dụng điều hòa, quạt mát hợp lý, hiệu quả, bảo đảm sức khỏe; nâng cao ý thức ra vào phòng bệnh thì đóng cửa để tiết kiệm điện chống

lãng phí điện. Cùng với tăng cường hệ thống điều hòa, quạt điện chống nóng cho bệnh nhân, Bệnh viện còn đang nghiên cứu xây dựng hệ thống mái che đường vận chuyển bệnh nhân giữa một số khu nhà trong bệnh viện và các khu vực ngồi chờ cho

bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, giúp bệnh nhân khi cần di chuyển không phải đi ngoài trời, tránh tác động nắng do ảnh hưởng của thời tiết tới sức khỏe, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng.

HA DUNG



Bảo dưỡng điều hòa các buồng bệnh tại khu nhà D Bệnh viện Đa khoa tỉnh.